

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa toàn thể cử tri!

Tên tôi là Lữ Văn Chung, hiện là huyện ủy viên, Trưởng phòng Dân tộc, UBND huyện Yên Châu. Năm nay tôi 45 tuổi và đã có 21 năm công tác tại 3 cơ quan chuyên môn của UBND huyện Yên Châu là phòng NN – PTNT, VP HĐND-UBND huyện và phòng Dân tộc huyện.

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân công ứng cử ở đơn vị bầu cử số 4, địa bàn huyện Yên Châu. Là cán bộ làm công tác Dân tộc, trưởng thành từ cơ sở, tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, Đại biểu HĐND là rất quan trọng, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định các vấn đề của địa phương theo Luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết HĐND.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.

Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân là một vinh sự, nhưng cũng là một thách thức nặng nề của người cán bộ, đảng viên, là nghĩa vụ của công dân, nếu trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách vừa là cán bộ đảng viên trực tiếp tham gia thực hiện công tác Dân tộc, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND; các hoạt động của Tổ Đại biểu HĐND; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

2. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND, các cơ quan, tổ chức hữu quan.

3. Dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND. Ngoài ra cố gắng tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi làm việc; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm.

4. Tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.

5. Khi cần thiết sẽ chất vấn các cá nhân đứng đầu cơ quan Nhà ở Trung ương và ở địa phương về những vấn đề mà cử tri và Nhân dân bức xúc, yêu cầu, kiến nghị.

6. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân, sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.

Cuối cùng, tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo cấp ủy chính quyền huyện, các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị rất quan trọng này, đặc biệt tôi rất trân trọng cảm ơn các cử tri đã tới dự hội nghị để cho tôi được gặp gỡ, được lắng nghe các ý kiến của cử tri và cho tôi được báo cáo chương trình hành động của mình. Tôi xin kính chúc toàn thể cử chi, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện và các xã, thị trấn của huyện lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Yên Châu, ngày 08 tháng 5 năm 2021

NGƯỜI VIẾT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Lữ Văn Chung

